

สำเนาฉบับ



ประกาศกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๒๔ รายการ เนื่องจากมีสภาพเก่าชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ในราคากลางของทางราชการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐.- บาท (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขการขายทอดตลาด ดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าว สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอดูสภาพพัสดุ ณ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนสร่งประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๒. กำหนดการขายทอดตลาด วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป โดยผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุดังกล่าว จะต้องมาลงทะเบียน ณ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา

๓. การขายทอดตลาดจะใช้เกณฑ์การเสนอราคาทั้งหมดเป็นหลัก โดยผู้ที่เสนอราคาสูงสุด จะได้รับพิจารณาเป็นผู้ซื้อพัสดุในครั้งนี้นี้ หากทางราชการเห็นว่าราคาสูงสุด ที่ผู้เสนอราคาเสนอนั้น ไม่เป็นที่พอใจ ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้อีกได้

๔. ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องชำระเงินมัดจำทันทีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของราคาที่ประมูลได้ โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องนำเงินส่วนที่เหลือ มาชำระให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ทางราชการแจ้งผลการขายให้ทราบ กรณีผู้ชนะการเสนอราคา ไม่ดำเนินการดังกล่าว กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จะริบเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. เมื่อทางราชการได้มีหนังสือแจ้งส่งมอบพัสดุที่ได้ทำการขายทอดตลาดให้กับผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องขนย้ายพัสดุดังกล่าว จาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ภายใน ๗ (เจ็ด) วันทำการ นับถัดจากวันที่ทางราชการได้มีหนังสือแจ้งส่งมอบพัสดุให้กับผู้ชนะการเสนอราคาทราบ

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนสร่งประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๒๐๒๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ร.ท. ร.น.ร่าง เม.ย. ๖๗
จ.ส.อ. พิมพ์/ทาน เม.ย. ๖๗
พ.อ. ตรวจ เม.ย. ๖๗
พล.ต. ตรวจ เม.ย. ๖๗

พลโท
(สิทธา มหาสันตนะ)
เจ้ากรมการสื่อสารทหาร